



ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีเจตนารมณ์ ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางจิตติมา รอดสวาสดี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

วันที่เข้าเพิ่มเสนอเวียน ๒๘ ธ.ค. ๖๕ วันที่เก็บเรื่อง.....

บันทึก/หนังสือ เรื่อง มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ No. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	ลงลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
ผู้อำนวยการ	1 : (นางจตุตมา รอดสวัสดิ์)	ลงนามแล้ว	๒๘ ธ.ค. ๖๕	ทราบ
	2 นางจารุมน บุญสิงห์	จตุตมา	๒๙ ธ.ค. ๖๕	น
	3 นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ่า	จตุตมา	๖ ธ.ค. ๖๖	น
	4 นายพศิน พริยหะพันธุ์	จตุตมา	๒๘ ธ.ค. ๖๕	ทราบ
	5 นางสาวสมฤทัย คັນวิวงศ์	สมฤทัย	๒๙ ธ.ค. ๖๕	ทราบ
	6 นางสาวมนสิณี น้ำจันทร์	มนสิณี	๒๙ ธ.ค. ๖๕	ทราบ
	7 นางสาวสุพัตรา ท่างาม	สุพัตรา	๖ ธ.ค. ๖๖	น
	8 นางสาวเปรมรัตนา วิชโรทัย	วิชโรทัย	๒๘ ธ.ค. ๖๕	ทราบ
	9 นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์	ศิรินันต์	๔ ธ.ค. ๖๕	ทราบ
	10 นางสาวจิราภรณ์ สุ่มตบ	จิราภรณ์	๒๘ ธ.ค. ๖๕	ทราบ
	11 นางสาวสมประสงค์ ภาผล	สมประสงค์	๒๘ ธ.ค. ๖๕	ทราบ
	12 นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา	พัทธนันท์	๒๙ ธ.ค. ๖๕	ทราบ
	13 นายรังสรรค์ พันธกิจสิงห์	รังสรรค์	๒๙ ธ.ค. ๖๕	ทราบ